



Đức Giáo hoàng lên tiếng ủng hộ sứ mệnh giải cứu người di cư đầu tiên do các Giám mục Ý tổ chức

Thanh Quảng sdb - Joseph Tulloch – Trapani

Khi Mare Jonio bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm và giải cứu người di cư ở Địa Trung Hải, Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với sứ mệnh đầu tiên do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức chung.

Hơn một tuần trước, vào ngày 15 tháng 8, các thành phố Tunis và Casablanca của Bắc Phi đã tổ chức các cuộc rước kiệu lễ Đức Mẹ tại các thành phố Trapani và Tunis.

Lòng sùng kính Đức Mẹ, có tên gọi bắt nguồn từ thủ đô Tunisia và thị trấn Trapani ở phía tây Sicilia, đã được những người nhập cư Ý mang đến Bắc Phi. Vào đầu thế kỷ 20, chỉ riêng ở Tunis đã có 100.000 người sinh sống.

Đây là lời nhắc nhở về một thời đại - thời đại chỉ mới kết thúc cách đây vài thập kỷ, nhưng dường như thuộc về một thời đại hoàn toàn khác - khi mọi người di chuyển theo cả

hai hướng qua Địa Trung Hải để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày nay, giao thông chỉ là một chiều. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có 212.100 người di cư và người tị nạn đã cố gắng vượt Địa Trung Hải từ Algeria, Libya và Tunisia vào năm 2023. Khoảng 3.100 người trong số họ đã thiệt mạng, nhưng con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.

Nhiệm vụ chung đầu tiên

Trapani là điểm khởi hành cho một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn do Tổ chức Mediterraneana Saving Humans, một nền tảng xã hội dân sự của Ý, khởi xướng vào thứ Sáu, giải cứu những người di cư và người tị nạn đang cố gắng vượt biển nguy hiểm.

Đây sẽ là hoạt động thứ 18 của nhóm kể từ khi thành lập vào năm 2018, nhưng là hoạt động đầu tiên được tổ chức chung với quỹ Migrantes của các giám mục Ý.

Trong một thông điệp được gửi vào thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi lời chúc phúc và ủng hộ cho Tổ chức Cứu Người Vượt Biển Mediterraneana (Mediterranea Saving Humans).

"Cha chúc lành cho tất cả mọi người mọi điều tốt đẹp nhất và gửi lời chúc phúc của Cha đến phi hành đoàn của Tàu Mediterraneana Saving Humans và Migrantes. Cha cầu nguyện cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì lời chứng của các bạn. Xin Chúa ban phước cho các bạn và xin Đức Mẹ bảo vệ các bạn", Đức Giáo hoàng viết tay những lời trên.

Dna Mattia Ferrari

Caro fratello,

grazie tante per la tua e-mail.

Vi auguro il meglio e in vió la mia benedizione al equipaggio di

Mediterranea Saving Humans e ai Nipraku.

Pregho per voi. Grazie tante per la vostra testimonianza.

Ché il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Fratellament,

Franco

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp viết tay Cho Hội đồng Giám mục Ý, GM Mare Jonio – một tàu kéo được tái sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn của Mediterranean Saving Human – sẽ được một tàu hỗ trợ, có nhiệm vụ quan sát và liên lạc, tham gia. Tàu sẽ chở thêm các tình nguyện viên và nhân viên y tế, cũng như một nhà trung gian liên văn hóa và một nhóm nhỏ các nhà báo.



Cha Mattia Ferrari, tuyên úy của Mediterranean Saving Human.

Nhiệm vụ đang được tiến hành

Vatican News có mặt trên con tàu đó, cùng với ĐGM Mare Jonio, hiện đã rời Trapani và đang hướng ra Địa Trung Hải.

Khi rời khỏi vùng biển Ý, Mediterranea đã đưa ra hai thông báo quan trọng.

Đầu tiên, tờ báo nhấn mạnh rằng, trước tình trạng người di cư ngày càng bị ngược đãi ở Tunisia, thông báo sẽ không còn hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn nữa. (Đây đã là lập trường của Tổ chức liên quan đến Libya, nơi bạo lực chống lại người di cư và người tị nạn của các nhóm dân quân từ lâu đã là một sự thật hiển nhiên).

Thứ hai, Mediterranea – thường được chính phủ Ý ra lệnh đưa những người được cứu đến các cảng xa xôi ở phía bắc – đã tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận lệnh cập bến ở bất kỳ cảng nào bên ngoài Sicily.

Được hồi thúc bởi ‘tình yêu’

Mặc dù đây là liên doanh chính thức đầu tiên, nhưng sự hợp tác giữa Giáo hội và Mediterranea đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên gặp gỡ các thành viên của tổ chức và đã công khai bày tỏ sự ủng hộ của mình. Vào năm 2019, ngài đã đặt một cây thánh giá được trang trí trên áo phao do Tổ chức Mediterranea tặng cho ngài tại Cung điện Tông tòa của Vatican.

Nhiều giám mục Ý cũng đã lên tiếng ủng hộ tổ chức này, tổ chức này hợp tác chặt chẽ với Bộ Phát triển Con người Toàn diện của Vatican.

Trên thực tế, trước khi khởi hành, Giám mục Trapani, Pietro Maria Fragnelli, đã đến thăm con tàu hỗ trợ để ban phước lành và tặng cho thủy thủ đoàn một biểu tượng được làm đặc biệt.



Giám mục Fragnelli dẫn đầu nhóm cầu nguyện

Tuy nhiên, Mediterranea là một tổ chức thể tục. Nhân viên và tình nguyện viên của tổ chức này tuyên xưng một niềm tin vào tình nhân loại.

Cha Mattia Ferrari, tuyên úy của tổ chức, cho biết chính tình yêu thương đối với người lân cận đã gắn kết tất cả các thành viên – những người vô thần, người theo thuyết bất khả tri, người Hồi giáo, người theo đạo Thiên chúa – lại với nhau.

Cha sử dụng động từ tiếng Hy Lạp *splagchnizomai*, từ Phúc âm – thường được dịch là “động lòng trắc ẩn”, nhưng về mặt từ ngữ, có nghĩa gần hơn với “yêu thương tận đáy lòng” – để mô tả động lực gắn kết những tình nguyện viên

từ những nền tảng khác nhau này lại với nhau trong hành trình giúp đỡ những người di cư đang gặp nguy hiểm.